



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ที่ ๒๐๖๕/๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจ ระดมปัญหา/ความต้องการภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ด้วย มหาวิทยาลัยมีภารกิจหลัก คือ การบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญ และจำเป็นต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการ หรือผลการปฏิบัติราชการ หรือพัฒนาบริการสาธารณะที่มีผลกระทบต่อประชาชนในจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวตรงตามความต้องการของชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย และเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจ ระดมปัญหา/ความต้องการภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที่ให้คำปรึกษา แก้ไข วินิจฉัยและสั่งการตามความเห็นสมควร ประกอบด้วย

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	ประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา	กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา	กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและบริการวิชาการ	กรรมการ
คณบดีคณะครุศาสตร์	กรรมการ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ	กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กรรมการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	กรรมการ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	กรรมการ
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	กรรมการ

/ ผู้อำนวยการ...

ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา	กรรมการ
ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด	กรรมการ
ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี	กรรมการ
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา	กรรมการ
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน	กรรมการ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	กรรมการ
หัวหน้างานการเงิน	กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้	กรรมการและเลขานุการ

๒. คณะกรรมการดำเนินงาน มีหน้าที่ เข้าร่วมประชุมตามกำหนดการ สํารวจ ระดมปัญหา/ความต้องการภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แสดงความคิดเห็น ดำเนินการตามโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม ความก้าวหน้า ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไข ประกอบด้วย

๒.๑ คณะกรรมการดำเนินงานภายในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย

ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต	ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ตระกูล	รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชณี นิธากร	กรรมการ
อาจารย์สุภาภรณ์ หมั่นหา	กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ยุภาตี ปณะราช	กรรมการ
ดร.วิชุรา วินัยธรรม	กรรมการ
อาจารย์นพรัตน์ ไชยวิโน	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์	กรรมการ
อาจารย์นิวดี คลั่งสีดา	กรรมการ
นางวาสนา มณีโชติ	กรรมการ
นางสาวรุ่งทิพย์ แสนพรหมมี	กรรมการและเลขานุการ

๒.๒ คณะกรรมการภายนอก ชุมชนท่าขุนราม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ประกอบด้วย

นางสาวนวลจันทร์ กวินวานิต	กรรมการภายนอก
นางสาวรัฐฐา ระมั่ง	กรรมการภายนอก
นางสาวนงลักษณ์ พิมพา	กรรมการภายนอก
นางสาวนฤมล ใจดี	กรรมการภายนอก
นางพูน นอมนพ	กรรมการภายนอก
นางหมิ่น ทุมอาริยะ	กรรมการภายนอก
นางเรียม กันจันทร์วงศ์	กรรมการภายนอก
นางมล ชัยตา	กรรมการภายนอก
นางสำราญ รอดมาลี	กรรมการภายนอก

นายสมพล อ่อนคำ	กรรมการภายนอก
นางสาววรรภา เกตุน้อย	กรรมการภายนอก
นางปนัดดา เกษสำโรง	กรรมการภายนอก
นางสาวเกศสุดา กิจนาก	กรรมการภายนอก
นางสาวรัตนพร แดงเถิน	กรรมการภายนอก
นางสาววชิราภรณ์ ทองเสน	กรรมการภายนอก

๒.๓ คณะกรรมการภายนอก ชุมชนสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ประกอบด้วย

นายอำนาจ พิมพิสาร	กรรมการภายนอก
นางยศ สุรীগิจ	กรรมการภายนอก
นายพรประเสริฐ บุญเหลือ	กรรมการภายนอก
นายเฉลิม แดงเนื้อเหลือง	กรรมการภายนอก
นายมนัส พิมพิสาร	กรรมการภายนอก

๒.๔ คณะกรรมการภายนอก ชุมชนระหาน อำเภอปางสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร ประกอบด้วย

นายมิตรสาคร จำปาศักดิ์	กรรมการภายนอก
นายทรงกรด บันเทิงจิตย์	กรรมการภายนอก
นายเสรี เกษหอม	กรรมการภายนอก
นายสถาพร วายุภาพ	กรรมการภายนอก
นายปริญญา ทรัพย์เย็น	กรรมการภายนอก
นายนิยม มูลสัน	กรรมการภายนอก
นางธัญญาภรณ์ เคารพสงฆ์	กรรมการภายนอก
นางสาวนราธิป เนตถาวร	กรรมการภายนอก
นายสมชาย ธรรมรัตน์	กรรมการภายนอก

ทั้งนี้ มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและบริการวิชาการ กำกับดูแลให้เป็นไปตาม

คำสั่งนี้

สั่ง ณ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐



(รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร